

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2022

V/v tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng năm 2022.

Kính gửi:

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có rừng;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thời gian qua, công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (BVR, PCCCR) trên địa bàn huyện đã được các cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo quyết liệt nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp PCCCR; 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện không xảy ra cháy rừng, an ninh rừng tiếp tục được duy trì ổn định. Theo dự báo của Trung tâm khí tượng, thủy văn Trung ương trong thời gian tới thời tiết sẽ diễn biến phức tạp, tiếp tục nắng nóng gay gắt, khô hạn có thể kéo dài, nguy cơ cháy rừng luôn ở mức rất cao. Để chủ động thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp PCCCR, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có rừng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện một số nội dung sau:

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:

- Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 1353/KH-BCĐ ngày 16/3/2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Triệu Sơn, giai đoạn 2021-2025; tập trung mọi nguồn lực để triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo thống nhất trong chỉ đạo, điều hành một cách khẩn trương, kịp thời trước các tình huống cháy rừng xảy ra trên địa bàn. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định công tác PCCCR, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ các hành vi sử dụng lửa gây ra cháy rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị.

- Trong thời gian nắng nóng, nguy cơ cháy rừng từ cấp III trở lên phải tổ chức trực chỉ huy PCCCR tại Công sở xã, thị trấn; có lịch phân công trực, sổ ghi chép từng ca trực, có người trực 24/24 giờ để theo dõi, xử lý kịp thời theo Phương án tác chiến chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ đã ban hành. Tổ chức lực lượng tuần tra, trực gác ngoài hiện trường rừng để kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao. Nghiêm cấm các hoạt động có sử dụng lửa trong và ven rừng như: Sử dụng lửa đốt ong, đốt bãi rác, dọn vườn, đốt xử lý thực bì để trồng rừng, vệ sinh rừng sau khai thác và các hành vi sử dụng lửa khác, nhất là việc sử dụng lửa trong các nghĩa trang, nghĩa địa, các khu di tích lịch sử, đền thờ, chùa, miếu ở trong rừng và ven rừng.

Chủ động phát hiện sớm lửa rừng, huy động lực lượng dập tắt ngay đám cháy khi mới phát sinh, kiên quyết không để xảy ra cháy lớn.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi người dân trong công tác PCCCR; theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng để thông báo kịp thời cấp dự báo cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng của xã, thôn. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, dụng cụ, hậu cần để chủ động chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ; sẵn sàng phương án thực hiện sơ tán dân khi cấp thiết, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, nhà nước.

- Khi xảy ra cháy rừng, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải khẩn trương, kịp thời huy động lực lượng tại chỗ, phương tiện, hậu cần và trực tiếp chỉ huy chữa cháy; nếu xảy ra cháy lớn có thể vượt khả năng cứu chữa của địa phương thì báo cáo Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện để huy động lực lượng của các đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn tham gia chữa cháy, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xin hỗ trợ lực lượng, phân công cất cử người địa phương sẵn sàng tiếp nhận và hướng dẫn, chỉ đường cho các lực lượng được điều động tăng cường hỗ trợ chữa cháy rừng tiếp cận điểm cháy nhanh nhất.

- Sau khi dập tắt đám cháy phải bố trí lực lượng dập tắt hết tàn lửa và chỉ đạo lực lượng Công an xã và Kiểm lâm viên phụ trách địa bàn tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây ra cháy rừng; làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra cháy rừng và báo cáo diễn biến tình hình vụ việc cháy rừng về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững cấp huyện.

2. Phòng Nông nghiệp PTNT, Hạt Kiểm lâm Nông Công:

- Tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các chủ rừng thực hiện nghiêm túc, triệt để các biện pháp PCCCR; bố trí tối đa lực lượng bám sát địa bàn, trực PCCCR. Thực hiện hiệu quả thông tin, báo cáo, dự báo, cảnh báo cháy rừng; thường xuyên theo dõi quan sát lửa rừng cập nhật thông tin chính xác, kịp thời phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện; duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ trong mùa cao điểm nắng nóng và sẵn sàng tham gia chữa cháy cùng các đơn vị, địa phương khi có cháy rừng xảy ra.

3. Các cơ quan: Ban Chỉ quy Quân sự huyện, Công an huyện, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp; quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; thực hiện và chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo Điều 102 của Luật Lâm nghiệp; Chỉ thị số 05-CT/TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật; Phương án

phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Triệu Sơn giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan đến công tác BVR, PCCCR.

- Công an huyện chỉ đạo các Đội nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn tăng cường phối hợp chữa cháy rừng; đối với các vụ cháy rừng xảy ra gây thiệt hại lớn về tài nguyên rừng phải tổ chức điều tra, đấu tranh phát hiện tội phạm đốt rừng, hủy hoại rừng để kịp thời xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Phối hợp với cơ quan Kiểm lâm trong kiểm tra, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCCR chuyên ngành cho lực lượng BVR, PCCCR của các chủ rừng và các xã, thị trấn; kiểm tra an toàn về PCCCR định kỳ trước mùa nắng nóng đối với các khu rừng có nguy cơ cháy hoặc vi phạm quy định an toàn PCCCR; phối hợp huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Tham mưu cho UBND huyện tổ chức hiệp đồng lực lượng phương tiện với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn sẵn sàng tham gia PCCCR. Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn tham mưu cho UBND cấp xã để huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm theo Kế hoạch phối hợp BVR, PCCCR đã ký kết.

4. Trung tâm, Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện chủ động phối hợp với cơ quan Kiểm lâm, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan tăng cường thời lượng, chuyên mục cảnh báo và dự báo cháy rừng nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về PCCCR.

5. Các thành viên Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Triệu Sơn giai đoạn 2021-2025: Căn cứ quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ và địa bàn phụ trách chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ BVR và PCCCR theo địa bàn được phân công.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên tiếp tục vận động các hội viên, đoàn viên và nhân dân chủ động, tích cực chấp hành, tham gia thực hiện hiệu quả các biện pháp PCCCR.

Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT, Hạt kiểm lâm Nông Cống phối hợp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND huyện, UBND tỉnh theo quy định./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Phú Quốc